



**BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC SƠN**



*Sóc Sơn, ngày 20 tháng 01 năm 2020*

**THƯ CHỨC TẾT CỦA GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN**  
**Gửi cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn**  
**nhân dịp năm mới 2020 – Xuân Canh tý**

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các khoa phòng và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động bệnh viện đa khoa Sóc Sơn.

Chúng ta sắp chia tay năm Kỷ Hợi – Năm 2019 và đón chào năm Canh Tý – Năm 2020. Thay mặt cho lãnh đạo bệnh viện, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo các khoa phòng cùng toàn thể các bộ viên chức và người lao động Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí, chúng ta vừa đi qua năm 2019 – năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ bệnh viện, với đầy ắp các sự kiện rất sôi động và phong phú, là năm Đất nước và ngành y tế có nhiều đổi mới.

Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện khách quan và chủ quan. Nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ viên chức và người lao động bệnh viện, năm qua chúng ta đã đạt được những thành quả rất quan trọng.

Bệnh viện chúng ta tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết lĩnh vực, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính được củng cố, giành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc người bệnh ...

Đổi mới phong cách phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Chỉ số hài lòng của người bệnh được tăng lên đáng kể trên 95%..

Công tác trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư, công tác Dược được trú trọng.

Các chỉ tiêu trong công tác chuyên môn (tổng số lần khám bệnh, Số bệnh nhân điều trị nội trú, số ca phẫu thuật...); đều tăng từ 10% đến 30% so với cùng kỳ.

Nhiều kỹ thuật mới được triển khai: Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản, sỏi thận, phẫu thuật U phì đại tuyến tiền liệt, U thận, phẫu thuật xương dưới hướng dẫn của máy C-Am, siêu âm tim, siêu âm mạch máu, siêu âm mắt, tiêm nội khớp, siêu âm tuyến giáp Holter huyết áp, Holter điện tim ...; quản lý bệnh nhân viêm gan vi rút B, triển khai tốt phòng tiêm chủng dịch vụ, khu khám bệnh chất lượng cao hoạt động hiệu quả. Triển khai nhiều kỹ thuật mới về xét nghiệm miễn dịch, xét nghiệm khí máu...;

Công tác cấp cứu được củng cố, đã cứu sống nhiều trường hợp bệnh nhân nặng như Nhồi máu cơ tim, cấp cứu đa chấn thương...;

Triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động bệnh viện bước đầu đã đem lại kết quả tốt.

Những thành tựu toàn diện đạt được trong năm 2019 trên tất cả lĩnh vực đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin cán bộ viên chức và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc, lãnh đạo các khoa phòng và sự nghiệp đổi mới của đơn vị. Đó là kết tinh của sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn thể cán bộ viên chức và người lao động bệnh viện; tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng tâm nhất trí của cả đơn vị; tạo động lực và khí thế mới, niềm tin và hy vọng lớn bước vào năm mới 2020.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả cán bộ, viên chức và người lao động, đã đóng góp to lớn cho sự thành công phát triển bệnh viện.

Năm 2020 là năm Bệnh viện bước vào tự chủ tài chính. Do vậy, nhiều khó khăn thách thức, nhưng cũng có nhiều cơ hội đối với sự phát triển của đơn vị. Tôi mong rằng toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết liệt, năng động, sáng tạo, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra với những biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị là khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Thưa các đồng chí !

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách, song với tinh thần đoàn kết biết phát huy trí tuệ, quyết tâm đổi mới, chúng ta nhất định tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu trong năm Canh Tý 2020. Chúng ta hãy chung sức, đồng lòng xây dựng bệnh viện phát triển lên một tầm cao mới.

Một mùa Xuân mới đã về. Trong không khí phấn khởi và tràn đầy niềm tin, hy vọng tôi xin gửi lời chúc tới toàn bộ cán bộ viên chức và người lao động bệnh viện đa khoa Sóc Sơn **“Sức khỏe – Hạnh phúc và Thành công”**.

Chúc cho mỗi gia đình, mỗi cán bộ, nhân viên của bệnh viện chúng ta dồi dào sức khỏe, an lành, mọi việc hanh thông, nhiều kết quả; chúng ta ngày càng ấm no, nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc !

**TM. BCH ĐẢNG ỦY, BGD  
BÍ THƯ, GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN**

*(đã ký)*

**BSCKII. TẠ VĂN SỨNG**

